

*

Số - BC/HNDT

Ninh Bình, ngày tháng 6 năm 2022

BÁO CÁO

Kết quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Thực hiện Công văn số 03/STP-HĐPH ngày 20/5/2022 của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh về việc báo cáo kết quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh báo cáo kết quả thực hiện như sau:

I. Kết quả đạt được

1. Công tác quán triệt, tham mưu, ban hành văn bản chỉ đạo

Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 165-KH/HNDT ngày 15/2/2022 về phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, hội viên, nông dân năm 2022 trên địa bàn tỉnh. Đồng thời chỉ đạo các huyện, thành Hội căn cứ kế hoạch của Hội Nông dân tỉnh để triển khai tới Hội Nông dân các xã, phường, thị trấn đảm bảo thiết thực, phù hợp với thực tiễn tại địa phương.

2. Công tác củng cố, kiện toàn Hội đồng phối hợp PBGDPL và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật

Hội Nông dân tỉnh hiện có 01 đồng chí Phó Chủ tịch tham gia Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh, 02 đồng chí là báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật cấp tỉnh. Đội ngũ cán bộ Hội tham gia làm tuyên truyền viên, hòa giải viên cấp huyện và cơ sở thường xuyên được củng cố, kiện toàn với 149 đồng chí. Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức 01 lớp tập huấn kỹ năng tuyên truyền pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên thuộc tổ chức Hội nhằm nâng cao kiến thức, nghiệp vụ cho cán bộ Hội các cấp về công tác tuyên truyền PBGDPL.

3. Một số kết quả trọng tâm

3.1. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Các cấp Hội từ tỉnh đến cơ sở đã chủ động và phối hợp tổ chức 282 buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho hơn 48.000 lượt hội viên, nông dân. Nội dung tuyên truyền tập trung vào triển khai, phổ biến nội dung Hiến pháp năm 2013, các luật, pháp lệnh mới được ban hành trong năm 2021, 2022 và các văn bản pháp luật có hiệu lực thi hành trong năm 2022; các chính sách, pháp luật lớn có tác động đến xã hội, các văn bản, quy định có liên quan trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, phòng chống tội phạm ma túy; các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid 19 và các chính sách hỗ trợ người lao động, bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm .v.v... Thông qua các hình thức tuyên truyền như: tổ chức hội nghị, sinh hoạt chi, tổ Hội, sinh hoạt Câu lạc bộ Nông dân với pháp luật, tăng cường các tin, bài viết trong chuyên mục “*Sổ tay pháp luật*” trên Website Hội Nông dân tỉnh; xây dựng các nhóm Zalo, Facebook từ tỉnh đến cơ sở để truyền tải kịp thời các văn bản của Đảng, Nhà nước; các chính sách, quy định liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Hội Nông dân tỉnh tổ chức 4 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội cho 531 cán bộ Hội Nông dân các cấp phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn, về chuyển đổi số... Tổ chức thành công Hội thi Nhà nông đua tài năm 2022 dưới hình thức sân khấu hóa, thu hút hơn 200 cán bộ, hội viên nông dân của 8/8 huyện, thành phố tham gia. Hội Nông dân tỉnh tổ chức 01 cuộc tiếp xúc, đối thoại với cán bộ hội viên, nông dân về việc thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến nông dân như: chính sách BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng, xây dựng nông thôn mới, công tác đồn điền đổi thửa và công tác xây dựng tổ chức Hội.v.v... Tổ chức 01 hội nghị phản biện xã hội những nội dung liên quan trực tiếp đến quyền lợi, trách nhiệm của nông dân nêu trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai năm 2013. Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Ban Xã hội, dân số, gia đình - Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức 06 lớp tập huấn công tác phòng, chống tác hại thuốc lá cho gần 800 cán bộ, hội viên nông dân, tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá năm 2022. Phối hợp với Trung tâm môi trường và phát triển bền vững - TW Hội Nông dân Việt Nam tổ chức 02 lớp tập huấn về “nâng cao nhận thức, kiến thức về gìn giữ và phát triển làng nghề thủ công gắn với bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới” cho 220 cán bộ, hội viên nông dân. Các cơ sở Hội xây dựng được 136 tủ sách pháp luật, phát huy hiệu quả hoạt động của 141 Câu lạc bộ “*Nông dân với pháp luật*”.

Cán bộ Hội tích cực tham gia vào các tổ hòa giải ở cơ sở gắn với việc thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo, tham gia hòa giải thành công 80 vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ nông dân; cấp phát 2.311 tài liệu phổ biến pháp luật cho cán bộ, hội viên, nông dân. Toàn tỉnh có 149 đồng chí cộng tác viên dư luận xã hội các cấp thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên, nông dân, từ đó tham mưu với cấp ủy, chính quyền và tổ chức Hội những vấn đề phát sinh tại cơ sở.

3.2. Kinh phí, cơ sở vật chất phục vụ cho công tác PBGDPL

Năm 2022, Hội Nông dân tỉnh được ngân sách cấp 101 triệu đồng phục vụ cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. (Trong đó: Nguồn triển khai Quyết định 81/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: 81 triệu đồng; nguồn Đề án phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh: 20 triệu đồng).

II. Đánh giá chung

1. Ưu điểm

HND các cấp trong tỉnh chú trọng đa dạng nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, giúp nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, hội viên nông dân; góp phần hạn chế phát sinh khiếu kiện đông người, vượt cấp của nông dân, huy động sức mạnh của cán bộ, hội viên, nông dân tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

2.1. Tồn tại, hạn chế

- Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật có lúc, có nơi chưa được thường xuyên; hoạt động trợ giúp pháp lý còn ít chưa đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của hội viên nông dân.

- Một số nơi việc nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của hội viên nông dân có thời điểm chưa kịp thời. Tình trạng khiếu kiện, khiếu nại đông người vẫn còn xảy ra; nhiều vụ việc giải quyết chưa triệt để...

2.2. Nguyên nhân

- Đội ngũ cán bộ Hội ở cơ sở thường xuyên thay đổi, một số đồng chí tuổi cao, trình độ năng lực hạn chế, chưa tích cực, chủ động trong công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong công tác tuyên truyền PBGDPL.

- Kinh phí để duy trì sinh hoạt các CLB “*Nông dân với pháp luật*” và tổ chức các hội nghị tuyên truyền ở cơ sở còn gặp nhiều khó khăn.

- Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 nên số buổi tuyên truyền và số lượng người tham gia còn hạn chế.

III. Phương hướng, nhiệm vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng cuối năm 2022

- Hội Nông dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp Hội tổ chức tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tích cực tuyên truyền, vận động để cán bộ, HVND tham gia vào các phong trào thi đua lao động sản xuất, giữ gìn an ninh trật tự.

- Đa dạng hóa các hình thức chuyển tải kiến thức pháp luật cho nông dân. Chú trọng hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho hội viên nông dân. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các Câu lạc bộ Nông dân với pháp luật.

- Tăng cường hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội Hội Nông dân các cấp nhằm kịp thời nắm bắt những vướng mắc, mâu thuẫn tại cơ sở; góp phần hạn chế khiếu kiện, khiếu nại đông người, vượt cấp.

IV. Kiến nghị, đề xuất

- Đề nghị các cấp tiếp tục quan tâm bố trí kinh phí hàng năm cho Hội Nông dân (nhất là cấp huyện, cấp cơ sở) để phối hợp tổ chức các lớp tuyên truyền, đối thoại, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, hỗ trợ tư sách pháp luật, duy trì Câu lạc bộ “*Nông dân với pháp luật*”.

- Đề nghị ngành tư pháp tăng cường phối hợp với các cấp Hội Nông dân trong công tác tuyên truyền PBGDPL, trợ giúp pháp lý cho hội viên, nông dân. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, đặc biệt là cấp cơ sở.

Nơi nhận:

- Sở Tư pháp;
- Thường trực HND tỉnh;
- Lưu VP, Ban XDH.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH**

Hoàng Ngọc Chinh

**KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022**

Kết quả công tác Phổ biến giáo dục pháp luật										
Phổ biến pháp luật trực tiếp		Thi tìm hiểu PL (chủ trì tổ chức)		Số tài liệu PBGDPL được phát hành (Bản)			Kinh phí dành cho công tác PBGDPL			
Số cuộc (Cuộc)	Số lượt người tham dự (Lượt người)	Số cuộc thi (Cuộc)	Số lượt người dự thi (Lượt người)	Tổng số	Tài liệu bản giấy (tờ rơi, tờ gấp, baner...)	Tài liệu đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, Internet	Tổng số kinh phí (Tr đ)	Chia ra		
								Kinh phí NSNN		Kinh phí từ nguồn hỗ trợ khác
							Kinh phí NSNN phân bổ thường xuyên	Kinh phí NSNN cấp theo chương trình, đề án		
15	2.191	01	220	2.436	2.311	125	101	81	20	0

**ĐỘI NGŨ BÁO CÁO VIÊN, TUYỂN TRUYỀN VIÊN PHÁP LUẬT, HÒA GIẢI VIÊN CƠ SỞ
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022**

Số báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh					Số báo cáo viên pháp luật cấp huyện					Số tuyển truyền viên pháp luật cấp xã					Hòa giải viên (người)								
Tổng số	Số người tham gia PBGDPL trực tiếp	Trong đó			Tổng số	Số người tham gia PBGDPL trực tiếp	Trong đó			Tổng số	Số người tham gia PBGDPL trực tiếp	Trong đó			Tham gia tổ hòa giải (Tổ)	Chia theo giới tính		Chia theo dân tộc		Chia theo trình độ chuyên môn			Số hòa giải viên được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ
		Số người dân tộc thiểu số	Số người có trình độ chuyên môn Luật và tương đương	Số người được bồi dưỡng nghiệp vụ, kiến thức pháp luật			Số người dân tộc thiểu số	Số người có trình độ chuyên môn Luật	Số người được bồi dưỡng nghiệp vụ, kiến thức pháp luật			Số người dân tộc thiểu số	Số người có trình độ chuyên môn Luật	Số người được bồi dưỡng nghiệp vụ, kiến thức pháp luật		Nam	Nữ	Kinh	Khác	Chuyên môn Luật	Chưa qua đào tạo chuyên môn Luật		
02	02	0	0	02	8	8	0	2	8	141	141	5	18	141	679	1.241	862	379	1.176	65	12	1.229	1.241